

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฉบับที่ D9 9 ม.ค. 68		วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น OECD	ข้อดี ข้อเสียและความท้าทายในการที่ประเทศไทยจะเป็นสมาชิก OECD	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - OECD คืออะไร - วัตถุประสงค์ของ OECD - ประเทศไทย กับ OECD - ข้อดี ข้อเสียและความท้าทายในการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก OECD 	



องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) หรือ OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ ปัจจุบัน OECD มีสมาชิก 38 ประเทศจากทั่วโลก รวมถึงหลายประเทศในยุโรป อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศที่มีรายได้สูง บทบาทของ OECD ที่สำคัญคือการรวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกในการตัดสินใจทางนโยบาย มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น มาตรฐานด้านการศึกษาหรือการจัดการภาษีเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบและพัฒนานโยบายที่เหมาะสมได้

วัตถุประสงค์หลักของ OECD ได้แก่ 1. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการให้คำแนะนำและสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านนโยบายเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการสนับสนุนการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 3. ความร่วมมือทางการเงินและเศรษฐกิจ มีการแบ่งปันข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการทางเศรษฐกิจ 4. สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและสังคม รวมทั้งเน้น การพัฒนาทักษะ และส่งเสริมความเสมอภาคในสังคม

ประเทศไทยยังมิได้เป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มตัวแต่มีความพยายามที่จะยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอเข้าเป็นสมาชิก OECD ขณะที่รัฐบาลยังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ในเรื่องการปฏิรูปกฎระเบียบในประเทศ ในหลายประเด็นเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มตัว เมื่อวันที่ 24 – 27 เม.ย. 2566 ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน OECD เกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของไทย โดยผลการหารือได้ข้อสรุปว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD เนื่องจากมีการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีความร่วมมือกับ OECD หลายด้าน โดยเฉพาะโครงการ Country Programme (โครงการ CP) ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง OECD มีท่าทีเชิงบวกต่อการเข้าเป็นสมาชิกของไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก

การที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD อย่างเต็มตัวจะมี **ข้อดี** หลายประการที่สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ ดังนี้ 1. การเป็นสมาชิกของ OECD จะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลและการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในหลายด้าน 2. การเป็นสมาชิกของ OECD จะช่วยให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับโลกและการตัดสินใจสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การพัฒนาการศึกษาหรือการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถช่วยให้ประเทศไทยมีเสียงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทั่วโลก รวมถึงการมีอิทธิพลในการเสนอแนะหรือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 3. ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เพราะ OECD ถือเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสูงในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 4. OECD มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีการพัฒนาแนวทงนโยบายภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 6. มีการพัฒนาการศึกษาและทักษะของประชากร 7. การเป็นสมาชิกของ OECD จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 8. OECD มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และการให้ความสำคัญกับการพัฒนา



คุณภาพชีวิตของประชาชน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มตัว จะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้แนวทางของ OECD ในการแก้ไขปัญหาสังคม และ

เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ 9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเป็นสมาชิกของ OECD จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าไทยกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสามารถนำไปสู่การขยายโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งการค้าขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ดังที่กล่าวมา **ในทางกลับกัน** การที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD ยังมี **ข้อเสียและความท้าทาย** ที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าร่วมสมาชิกเต็มตัว ดังนี้ 1. การเป็นสมาชิกของ OECD จะต้องทำให้ประเทศไทยปรับตัวและปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ OECD กำหนด 2. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มตัวอาจทำให้ประเทศไทยต้องแบกรับภาระทางการเงินในการดำเนินการตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ OECD กำหนด 3. OECD เป็นองค์กรที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง การนำแนวทางหรือมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ในประเทศไทยอาจไม่เหมาะสมหรือมีความยากลำบากในบางกรณี 4. การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD จะทำให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ OECD กำหนด ซึ่งบางครั้งอาจทำให้การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจหรือสังคมของไทยมีข้อจำกัดหรือขาดอิสระในการตัดสินใจ 5. การเพิ่มความซับซ้อนในการบริหารจัดการ 6. บางมาตรฐานและแนวทางของ

OECD อาจไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเป็นจริงของประเทศไทย 7. OECD มีกรอบนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดและอาจขาดความยืดหยุ่นในการปรับตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางตามที่ OECD แนะนำอย่างเคร่งครัด 8. การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม OECD มีมาตรฐานที่สูงในด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เช่น การเกษตร และ อุตสาหกรรมการผลิตบางชนิด

แม้ว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวของ OECD จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อเสีย และความท้าทาย ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น ความยากลำบากในการปรับตัวตามมาตรฐานที่เข้มงวดขององค์กร ภาระทางการเงินในการปฏิรูป การสูญเสียอำนาจในการกำหนดนโยบายบางประการ และการขาดความยืดหยุ่นในบางกรณี ประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจ และ ยอมรับ ถึงผลกระทบในระยะยาวจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ด้วยเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง



พ.อ.หญิง มณฑิรา ยิ้มสมบุญ
อจ.ทก.วทบ.